



โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลและประเพณี



วันที่ระบุไว้ต่าง ๆ นั้นมีความแตกต่างกัน ซึ่งนำมาถูกแทนที่กิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลแบบดั้งเดิม ด้านล่างนี้จะกล่าวถึงเทศกาลและประเพณีอย่างสั้นๆ ที่ได้มีการพัฒนาสู่กิจกรรมของโรงเรียนอนุบาล ซึ่ง ณ ที่นี้จะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทั่วไป แต่อาจมีความแตกต่างระหว่างโรงเรียนว่าพวกเขาจัดกิจกรรมของตนเองอย่างไรในปัจจุบัน



วันเกิดของเด็ก (afmæli barnanna)

มีความแตกต่างกันมากระหว่างโรงเรียนว่ามีวิธีการใดในการจัดวันเกิดของเด็กๆ แต่ในทุกโรงเรียนก็มีประเพณีในเรื่องนี้ ผู้ปกครองควรสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ในแต่ละโรงเรียนและไม่ให้ผู้ปกครองนำอาหารมาจากบ้านเพื่อจัดวันเกิด

วันครอบครัว (fjölskyldudagur)

ในช่วงฤดูหนาวจะเป็นประเพณีของโรงเรียนอนุบาลที่จะเชิญผู้ปกครองไปเยี่ยมเด็กๆ ที่โรงเรียนและทำการรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งเด็กๆ เป็นผู้ช่วยในการจัดเตรียม แต่ในบางกรณีเราก็ทำการเน้นถึงบุคคลในครอบครัวคนอื่นๆ ที่แพร่หลายออกไป เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย แต่หากไม่มีปู่ย่าตายาย เด็กๆ ก็สามารถเชิญคนในครอบครัวคนอื่นๆ มาได้ วัตถุประสงค์ในการมาเยี่ยมคือการเชื่อมโยงระหว่างบ้านของเด็ก เข้ากับโรงเรียนและครอบครัวของพวกเขา

วันภาษาไอซ์แลนด์ (dagur íslenskrar tungu)

วันภาษาไอซ์แลนด์มีการจัดการเฉลิมฉลองในวันที่ 16 พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเกิดของนักกวีแห่งชาติ โยนัส ฮัสกริมส์ซอน วันก่อนหน้านั้นเด็กจะทำการศึกษากวีของโยนัสและบางครั้งพวกเขาก็จะได้ต้อนรับเด็กประถมที่มาเยี่ยมและอ่านเรื่องสั้นให้ฟังเนื่องในวันดังกล่าว

การประดิษฐ์ของคริสต์มาส (jólaföndur / jólagleði)

ในช่วงต้นเดือนธันวาคม ผู้ปกครองจะได้รับเชิญให้มาประดิษฐ์ร่วมกับบุตรของตนที่โรงเรียนอนุบาลในขณะเดียวกันอาจมีการจัดเตรียมกาแฟและของว่างที่เด็กๆ เป็นผู้ช่วยในการทำ



คริสต์มาส (jólin)

โรงเรียนอนุบาลเปิดการสอนทุกวันทำการระหว่างช่วงวันคริสต์มาสกับวันปีใหม่อย่างไรก็ตามขอให้ทางผู้ปกครองแจ้งให้ทราบว่าบุตรของตนต้องการจะมาโรงเรียนในวันดังกล่าวหรือไม่



เทศกาลโซร่าโบลทและจาริตดั้งเดิม (þorrablót og gamlir siðir)

โซร่า เป็นชื่อเรียกของเดือนที่เริ่มในวันที่ 20 มกราคม

ซึ่งจะเริ่มจาริตเก่าๆ โดยการกิน

(ส่วนผสมอาหาร) ไอซ์แลนด์ให้ร่วมกัน อาหารโซร่าแบบดั้งเดิม

ก็จะมีตัวอย่าง เช่น แกะรมควัน ปลาฉลามตอง ปลาแห้ง

และอาหารตองบางอย่าง

การตองเป็นวิธีการเก็บรักษาอาหารที่มีมานานเป็นศตวรรษแล้ว

ซึ่งจะนำเนื้อมาใส่กรดและจะได้รสชาติที่พิเศษ นอกจากนี้ยังมีการขับร้องเพลงพิเศษที่เกี่ยวกับฤดูกาลนี้

เดือนโซร่าจะเริ่มวันในสุภาพบุรุษซึ่งจะตรงกับวันศุกร์เสมอ

และบางโรงเรียนอนุบาลให้มีการปฏิบัติตามจาริตเดิมคือ

ให้เด็กหญิงได้ทำสิ่งพิเศษๆ ให้กับเด็กผู้ชายเนื่องในวันสำคัญ

หรือว่าเด็กๆเชิญพ่อของตนเองมารับประทานอาหารเข้าในวันนั้น ประมาณวันที่ 20 กุมภาพันธ์

ก็จะหมดเทศกาลลง และจากนั้นก็จะเป็นเดือนโกอ่า ซึ่งจะเป็วันสุภาพสตรีและจะเป็นวันอาทิตย์เสมอ

ซึ่งจะเปลี่ยนให้ฝ่ายเด็กชายเป็นผู้ทำสิ่งพิเศษๆ ให้กับผู้หญิงและทำหน้าที่แทน

และในทำนองเดียวกันนั้น โรงเรียนอนุบาลบางแห่งก็มีประเพณีในการที่เด็กๆเชิญแม่ของตนเองมารับกาแฟตอ

นเข้าเนื่องในวันสำคัญ

บางโรงเรียนจัดให้เป็นวันสนุกในวันอังคารถึงวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันแรกของเดือนแอนแมนาดาร์

ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 20 มีนาคม และในวันอังคารถึงวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันแรกของฤดูร้อนวันแรก

ซึ่งจะเป็นวันหยุดหีบสบดี แรกของเดือนเฮอร์เปือ ซึ่งเป็นเดือนแรกของฤดูร้อนในปฏิทินเก่าและเริ่มในวันที่

20 เมษายน จาริตดั้งเดิมคือการอบขนมวาฟเฟิลหรือแพนเค้กในวันอังคารถึงวันศุกร์

และวันอังคารถึงวันศุกร์ และในบางโรงเรียนก็ได้นำจาริตดังกล่าวมาปฏิบัติ

6 กุมภาพันธ์ วันโรงเรียนอนุบาล (dagur leikskólans)

วันนี้ยังเป็นวันใหม่อยู่ทางโรงเรียนยังดำเนินการกำหนดประเพณีของตน เนื่องในวันอนุบาล



วันพุธรับเถ้า (öskudagur)

ในวันพุธรับเถ้า

เป็นประเพณีที่เด็กๆและคุณครูสวมใส่ชุดรับวันเถ้า

และทำวันให้สนุกสนานด้วยกัน

ในบางโรงเรียนให้เด็กรุ่นที่มีอายุมากออกไปเยี่ยมร้านค้าและบริษัทในบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนอนุบาล

ร้องเพลงและได้สิ่งตอบแทนเป็นขนมบางอย่างเล็กน้อย

และเมื่อกลับเข้ามาก็จะแบ่งขนมให้กับทุกคนอย่างเป็นธรรม

บางโรงเรียนก็มีประเพณีที่ให้เด็กไปในแต่ละแผนกของโรงเรียนและร้องเพลงให้กันและกัน บางครั้งก็จะเล่น

“ตีแมวออกจากถ้ำ” แต่แมวนั้นมักจะเป็นบางอย่างที่เด็กๆสามารถกินได้

และสุดท้ายก็จะเป็นงานเต้นรำวันพุธวันรับเถ้า ซึ่งเด็กๆและครูทำการเต้นจากศิลปะของหัวใจ

เที่ยวชมฟาร์ม (sveitaförðir)

เมื่อช่วงฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาเราก็จะมักนำเสนอกิจกรรมเที่ยวชมฟาร์มของโรงเรียนอนุบาล

บางครั้งมีแค่เด็กที่มีอายุมากที่สุดเดินทางไปเที่ยว
แต่บางครั้งเด็กทุกคนในโรงเรียนอนุบาลก็จะได้ไปด้วย
บางครั้งพ่อแม่ก็ได้รับเชิญให้ไปเที่ยวชมฟาร์ม
ซึ่งที่นั่นเด็กๆจะได้ทำความคุ้นเคยกับสัตว์ต่างๆ
เด็กได้ทำความคุ้นเคยกับสัตว์โดยการลูบพวกมันและคอยติดตามดูพวกมัน



เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ (vorhátíð)

โรงเรียนอนุบาลส่วนใหญ่มีการจัดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในช่วงปลายปีการศึกษา
ในโรงเรียนอนุบาลบางแห่งเทศกาลฤดูใบไม้ผลิจะเชื่อมโยงกับการสำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลของเด็กที่รู้
นใหญ่ที่ เด็กที่มีอายุมากที่สุดได้รับประกาศนียบัตรหรือสิ่งของรางวัล
อันเนื่องจากการสำเร็จการศึกษาอย่างเป็นทางการของ ร.ร.อนุบาล
นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงไก่หรือแกะสำหรับเด็ก ๆ และผู้ปกครองทุกคน

17 มิถุนายน (17. júní)

17 มิถุนายนเป็นวันชาติของไอซ์แลนด์
โรงเรียนอนุบาลส่วนใหญ่จะไปเดินขบวนในวันราชการวันสุดท้ายก่อนวันที่ 17 มิถุนายน
บางครั้งมีการเดินขบวนพาเหรดรอบโรงเรียนอนุบาล แต่บางครั้งก็เดินอยู่รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน

เทศกาลเปิดบ้าน (opið hús)

โรงเรียนอนุบาลส่วนใหญ่เชิญผู้ปกครองมาในเทศกาลเปิดบ้านในฤดูใบไม้ผลิ
ซึ่งจะแสดงผลงานในช่วงฤดูหนาวและเด็กๆก็มีโอกาสที่จะแสดงให้พ่อแม่เห็นว่าพวกเขาได้สร้างสรรค์อะไร
บางครั้งเทศกาลเปิดบ้านนี้เชื่อมโยงกับเทศกาลฤดูใบไม้ผลิของโรงเรียน
แต่บางครั้งก็มีการเชื่อมโยงกับการเฉลิมฉลองในวันที่ 17 มิถุนายน

